

Số: / SNN-KL
V/v ý kiến về Dự án của Liên hiệp Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2492/SKHĐT-TH về việc đề nghị cho ý kiến về Dự án “Giám sát dài hạn xu hướng biến động quần thể động vật hoang dã và mối liên hệ con người và các chỉ số môi trường” của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan¹, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham gia ý kiến như sau:

- Việc triển khai thực hiện Dự án “Giám sát dài hạn xu hướng biến động quần thể động vật hoang dã ở phía Bắc dãy Trường Sơn và mối liên hệ con người và các chỉ số môi trường” là cần thiết cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đề Viện sinh thái và Bảo tồn thiên nhiên triển khai Dự án nói trên trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án đề nghị Viện sinh thái và Bảo tồn thiên nhiên, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ với đối tác tại địa phương, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp, Đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, cùng các quy định của pháp luật khác có liên quan. Khi báo cáo kết quả hoạt động của Dự án đề nghị Viện sinh thái và Bảo tồn thiên nhiên, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có bản sao gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để biết.

- Về một số nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung trong Văn kiện Dự án:

+ Về bố cục Văn kiện đã căn cứ theo mẫu được quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; tuy nhiên, phần xác nhận Văn kiện đề nghị xem xét, bổ sung thêm chữ ký của bên cung cấp viện trợ.

+ Tại Bản đề xuất Đề tài “mục 1.1.1. Chọn hiện trường”: Địa điểm giám sát quần thể động vật hoang dã và môi trường tại hai địa điểm chính ở tỉnh Nghệ An nhưng các khu vực khảo sát chính lại ở Vườn Quốc gia Vũ Quang và Khu BTTN Kê Gõ là chưa phù hợp; đối với phần mô tả về Khu bảo tồn thiên nhiên Kê Gõ chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; đề nghị Viện sinh thái và Bảo

¹ Văn bản số 159/VQG-KH&HTQT ngày 22/8/2023 của VQG Vũ Quang; Văn bản số 323/BC-BTKG ngày 21/8/2023 của BQL Khu BTTN Kê Gõ; Văn bản ngày 21/8/2023 của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở.

tồn thiên nhiên điều chỉnh các nội dung đảm bảo phù hợp và đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị.

+ Đề nghị bổ sung, làm rõ hình thức phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng trong quá trình thực hiện Dự án; đồng thời, bổ sung nội dung về chia sẻ, sử dụng kết quả nghiên cứu cho các đơn vị chủ rừng.

Với nội dung trên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, KL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Việt